

ปธ.หอคำซง'4ดี'ฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 'สรรพากร'บีโกงบโอนูโมทนาบัตร

สภาอุตสาหกรรมฯหาแนวทางฟื้นฟู ศก. ซงช่วยเกษตรกรมีรายได้เพิ่ม ให้'บสย.'ยืดเวลาค้ำประกัน 5 ปี (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

ฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ส.อ.ท.ถก'บักตู'แนวฟื้นฟูศก.

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ที่สำนักงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท. เปิดเผยว่า วันที่ 19 มิถุนายน ผู้บริหาร ส.อ.ท.จะเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเสนอมาตรการฟื้นฟูและเยียวยาเศรษฐกิจไทยหลังประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยที่ภาครัฐไม่ต้องใช้เงินช่วยเหลือ อาทิ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยกลุ่มผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมจะเข้าสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการเพาะปลูกพืชเกษตรสำคัญรวมทั้งรับซื้อ อาทิ ข้าว มันสำปะหลัง ปาล์ม เบื้องต้นกำหนด 2 ล้านไร่ ทำให้เกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 1,500 บาทต่อไร่จากการลดต้นทุน มาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอี จะขอให้รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังอนุมัติวงเงินให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 2 แสนล้านบาท เพื่อค้ำประกันเอสเอ็มอีจำนวนมากที่ยังเข้าไม่ถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟต์โลน) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (อปท.) วงเงิน 5 แสนล้านบาท ผ่านธนาคารพาณิชย์ อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2%

กระทู้ซอฟต์โลนปล่อยกู้เอสเอ็มอี

"ที่ผ่านมาซอฟต์โลนก่อนนี้ปล่อยสินเชื่อได้เพียง 8 หมื่นล้านบาท เนื่องจากรัฐบาลได้ค้ำประกันให้เพียง 2 ปีแรก แต่ในความเป็นจริงเอสเอ็มอีจะใช้เวลาในการฟื้นฟู 3-5 ปี ทำให้ธนาคารพาณิชย์ไม่กล้าที่จะปล่อยสินเชื่อ ดังนั้นหากรัฐบาลให้ บสย.เข้าสนับสนุนจะขยายการค้ำประกันไปจนถึง 5 ปีได้ ทำให้ธนาคารพาณิชย์กล้าที่จะปล่อยสินเชื่อมากขึ้น" นายสุพันธุ์กล่าว

นายสุพันธุ์กล่าวว่า นอกจากนี้ จะหารือประเด็นที่ภาคเอกชนได้เสนอไปแล้วและขอความคืบหน้า อาทิ การตั้งกองทุนนวัตกรรม 1,000 ล้านบาท ที่รัฐบาลควรเป็นเจ้าของในการจัดตั้ง ส่วนเม็ดเงิน

ในกองทุนภาคเอกชนจะเข้ามาสมทบเอง ทำให้รัฐไม่ต้องใช้งบประมาณมาช่วยในส่วนนี้ ซึ่งล่าสุดกระทรวงกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้เสนอเข้ามาเป็นเจ้าภาพจัดตั้งกองทุนนี้ และเสนอมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับเอสเอ็มอี 3 ปี รวมทั้งคุยในปัญหาของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมรถยนต์ที่ต้องการให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อกระตุ้นยอดผลิต และดูแลแรงงานในระบบประมาณ 7 แสนคน

หนุนจับคู่ท.-ดีไอซีเที่ยวไทย

นายสุพันธุ์กล่าวว่า สำหรับมาตรการแพรวเป็ด หรือการจับคู่ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มประเทศที่มีความมั่นใจในความปลอดภัยของโรคโควิด-19 เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยววัน มงว่าเป็นสิ่งที่ดี ซึ่งรัฐบาลควรฉวยโอกาสนี้ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวรายได้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเกรดเอเข้ามาท่องเที่ยวพักอาศัยในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่ควบคุมโควิด-19 ได้ดี อาทิ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น จีน ไต้หวันฮ่องกง รวมไปถึงประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ที่เป็นนักท่องเที่ยวรายได้สูงและชอบมาเที่ยวเมืองไทย เนื่องจากไทยปลอดภัยจากโควิด-19 เหมาะที่จะมาพักผ่อนระยะยาวเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดในยุโรป ดีต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยที่มีแรงดึงดูดสูงอยู่แล้วหากเปิดให้กลุ่มนี้เข้ามาจะได้เม็ดเงินจำนวนมากเข้าประเทศหล่อเลี้ยงธุรกิจท่องเที่ยวของไทย

นายสุพันธุ์กล่าวว่า ในเรื่องของการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าเพื่อความเป็นหุ้นส่วนข้ามแปซิฟิก (ซีพีทีพีพี) นั้น ส.อ.ท.สนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยเดือนกรกฎาคมนี้จะจัดสัมมนาให้ความรู้ในเรื่องซีพีทีพีพี ซึ่งได้เชิญภาคเอกชนจากประเทศที่เข้าร่วมซีพีทีพีพี เข้ามาอธิบายถึงสาเหตุของการเข้าร่วม ประโยชน์ที่จะได้รับ และการรับมือผลกระทบที่เกิดขึ้น อาทิ ญี่ปุ่น เวียดนาม มาเลเซีย และอังกฤษ ที่เตรียมจะเข้าซีพีทีพีพี ในรอบนี้ด้วย

ดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรมเพิ่มรอบ4เดือน

นายสุพันธุ์กล่าวว่า สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนพฤษภาคม 2563 อยู่ที่ระดับ 78.4 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 75.9 ใน

เดือนเมษายน 2563 โดยค่าดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งไวรัสโควิด-19 เริ่มระบาด แต่ปัจจุบันภาครัฐสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ และมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ถึงระยะที่ 4 และยกเลิกเคอร์ฟิว ประกอบกับภาครัฐออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 มีแนวทางฟื้นฟูประเทศผ่านวงเงินกู้ 4 แสนล้านบาท ขณะที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเหลือ 0.50% ต่อปี ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินของผู้ประกอบการลดลง อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการยังกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ซึ่งกระทบต่อการค้าการลงทุนและการจ้างงาน เอสเอ็มอียังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องและการเข้าถึงสินเชื่อ นอกจากนี้ ปัญหาการแข่งขันของเงินบาทมากกว่าประเทศคู่ค้า ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการส่งออก

นายสุพันธุ์กล่าวว่า สำหรับดัชนีฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า (กรกฎาคม-กันยายน 2563) อยู่ที่ระดับ 91.5 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 88.8 ในเดือนเมษายน 2563 ค่าดัชนีฯปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบ 8 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 เนื่องจากผู้ประกอบการมองว่าการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ของภาครัฐส่งผลดีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ ขณะที่หลายประเทศมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์เช่นกัน ทำให้คำสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศกลับมาขยายตัว

สรรพากรแก้โกงบโอนูโมทนาบัตร

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมมีนโยบายดึงวัดทั่วประเทศ เข้าระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (E-DONATION) เพราะขณะนี้ได้รับข้อมูลว่ามีกรณีกองโงบโอนูโมทนาบัตรของวัดมากขึ้น บางรายเอาใบโอนูโมทนาบัตรมาขายในท้องตลาด หรือบางกรณีบริจาคให้วัดเพียง 100 บาท แต่ขอให้หลวงพี่เขียนใบโอนูโมทนาบัตร 1 หมื่นบาท

"ตอนนี้มีการโกงบโอนูโมทนาบัตรแล้ว ไปขอใบโอนูโมทนาจากพระ กรมไม่รู้อย่างไรจะจริงหรือไม่จริง ตรวจไม่ได้ เป็นบาป เรายังไม่รู้ว่ามีปลอม

แต่ที่รู้เยอะเพราะว่ามีคนมาบอก เอามาขาย และเห็นขายกันในท้องตลาด คือน้ำป้าขาสองเลย แม้ที่ผ่านมารมพยายามกระตุ้นให้บริจาคผ่านอิเล็กทรอนิกส์ และมีวัดเข้าร่วมกว่า 1 หมื่นแห่ง แต่ยังไม่พว่วัดจำนวนมากที่ยังไม่เข้าระบบ” นายเอกนิตกล่าว

บริจาคออนไลน์ได้คืนภาษีเร็ว

นายเอกนิตกล่าวว่า ถ้าเป็นระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์จะสามารถตรวจสอบได้ จึงมีนโยบายให้สรรพากรทั่วประเทศเอาวัดเข้าระบบให้หมด เชื่อว่าพระชอบ แต่คนไม่ชอบคือ คนหากินกับวัด ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องเก็บเอกสารเป็นหลักฐาน ถ้ามีการบริจาคผ่านระบบดังกล่าวเมื่อถึงเวลายื่นภาษี ผู้เสียภาษีและกรมทราบนั่นที่ว่าเป็นนี้บริจาคเท่าไร ระบบเดิมบางที่เก็บหลักฐานไว้ไม่ครบ สืบมาทั้งวันทั้งคืน ไม่ได้นำมาลดหย่อนภาษี ทั้งนี้ ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการรองรับข้อมูลการบริจาคของสถานศึกษา ศาสนสถาน โรงพยาบาล องค์กรสาธารณกุศล และหน่วยรับบริจาคอื่นๆ ที่กฎหมาย กำหนดให้สามารถนำการบริจาคมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคให้ สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้โดยไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริจาคได้รับเงินคืนภาษีได้รวดเร็วขึ้น

โดยมีช่องทางการรับข้อมูลได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ กรณีรับบริจาคเป็นเงินสด หน่วยรับบริจาคจะเป็นผู้บันทึกข้อมูลการรับบริจาคบนระบบ บริจาคอิเล็กทรอนิกส์, กรณีรับบริจาคโดยผ่านการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ (QR Code) ธนาคารพาณิชย์ จะเป็นผู้ส่งข้อมูลการรับบริจาคให้กรมสรรพากรตามที่ผู้บริจาคแจ้งความประสงค์

ไทยร่วมต้านเลี่ยงภาษีข้ามชาติ

นายเอกนิตกล่าวต่อว่า ไทยได้ลงนามเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงแบบพหุภาคี Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters หรือ MAC กับกว่า 130 ประเทศ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสทางภาษี สร้างความเป็นธรรมในการบริหารจัดการเก็บภาษี และต่อต้านการหลีกเลี่ยงภาษีข้ามชาติ ซึ่งเป็นไปตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 มีนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นผู้รับมอบอำนาจเต็มเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมพิธีลงนาม

ทั้งนี้ MAC นับเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้หน่วยจัดเก็บภาษีทั่วโลกบูรณาการความร่วมมือกันตามกรอบความร่วมมือขององค์การเพื่อความ

ร่วมมือ ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) และกลุ่ม G20 เรื่อง Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (Inclusive Framework on BEPS) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการโยกย้ายฐานภาษีของกลุ่มบริษัทข้ามชาติ และกรอบความร่วมมือ Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum) ที่กำหนดมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาษีระหว่างประเทศทุกรูปแบบ เพื่อให้หน่วยจัดเก็บภาษีได้ใช้ประโยชน์สูงสุด จากข้อมูลที่ผ่านมาช่องทางแลกเปลี่ยนภายใต้ความตกลง MAC ทั้งนี้ การเข้าร่วม MAC ของประเทศไทยเป็นการขยายเครือข่ายคู่สัญญาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาษี จากเดิม 60 คู่สัญญาภายใต้ความตกลงแบบทวิภาคี เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน (Double Tax Agreement : DTA) เป็นกว่า 130 ประเทศ ภายใต้ความตกลง MAC และแสดงถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการร่วมมือกับนานาประเทศ”

ส่งออกแก๊ส-จยย.5เดือนนวบแสนล.

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า การส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปเดือนพฤษภาคม 2563 อยู่ที่ 29,894 คัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 68.64% โดยลดลงเกือบทุกตลาด ยกเว้นตะวันออกกลาง เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัวลงจากผลกระทบโควิด-19 รวม 5 เดือนแรกปี 2563 ส่งออก 300,501 คัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 35% รวมมูลค่า 158,740.70 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมูลค่า 233,850 ล้านบาท ลดลง 32.12% หรือคิดเป็นมูลค่าที่หายไป 75,110 ล้านบาท และหากรวมการส่งออกกลุ่มรถยนต์ (รวมเครื่องยนต์อะไหล่ ชิ้นส่วน) และรถจักรยานยนต์ 5 เดือนแรกปีนี้ มีมูลค่า 263,868 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนส่งออกรวมทั้ง 368,399 ล้านบาท ลดลง 28.37% หรือคิดเป็นมูลค่า 104,521 ล้านบาท

วิตโควิดยาวสูญทั้งปี3แสนล้าน

“ต้องติดตามการส่งออกใกล้ตัวว่าโควิด-19 จะเป็นอย่างไรมาก เพราะยอดติดเชื้อมีสูง หากส่งออกเฉพาะรถยนต์สำเร็จรูปของไทยตลอดปี 2563 หายไปประมาณ 50-60% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มียอดส่งออกรถยนต์ประมาณ 545,967.56 ล้านบาท อาจจะทำให้มูลค่าหายไปเกือบ 300,000 ล้านบาท ได้เช่นกัน ดังนั้นสิ่งที่เรากลัวคือการกลับมาระบาดของโควิด-19 รอบ 2” นายสุรพงษ์กล่าว

นายสุรพงษ์กล่าวว่า สำหรับยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนพฤษภาคม 2563 มีจำนวน

40,418 คัน ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน 54.12% แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 34.24% ยอดขายภายในประเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นและการช่วยเหลือของรัฐบาลต่อผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ส่งผลให้ 5 เดือนแรกปีนี้มียอดขายในประเทศ 270,591 คัน ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน 38.18%

อุตสาหกรรมหวังผ่านจุดต่ำแล้ว

นายสุรพงษ์กล่าวว่า ยอดการผลิตรถยนต์เดือนพฤษภาคม 2563 อยู่ที่ 56,035 คัน ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน 69.1% ส่งผลให้การผลิตรวม 5 เดือนแรกปีนี้อยู่ที่ 534,428 คัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 40.16% ดังนั้นหากการผลิตอยู่ระดับเฉลี่ย 60,000 คันต่อเดือนในช่วงที่เหลือ จะทำให้ยอดการผลิตทั้งปีอยู่ที่ 954,428 คัน แต่หากคิดผลิตรวมที่เฉลี่ยเดือนละ 100,000 คัน จะทำให้ยอดการผลิตทั้งปีอยู่ที่ 1,234,428 คัน ดังนั้นต้องติดตามสถานการณ์โควิด-19 ทั้งไทยและต่างประเทศใกล้ชิด โดยยอมรับว่ามีความกังวลหากมีการระบาดรอบ 2 จะส่งผลกระทบต่อในทางลบเพิ่มขึ้น

“เคยตั้งเป้าผลิตรถยนต์ปีนี้อยู่ในช่วง 1.0-1.4 ล้านคัน แบ่งเป็นผลิตรถเพื่อจำหน่ายในประเทศ 5-7 แสนคัน และส่งออก 5-7 แสนคัน เดือนพฤษภาคมตัวเลขการผลิตดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน ถือว่าเป็นเดือนที่การผลิตต่ำสุดแล้วในรอบ 30 ปี และคิดว่าน่าจะต่ำสุดแล้ว ขณะที่ปี 2562 ไทยผลิตรถยนต์รวม 2,013,710 คัน ปีนี้คงลดลงพอสมควร แต่จะหลุดต่ำกว่าล้านคันหรือไม่ อยู่ที่มาตรการรัฐบาลในการกระตุ้นกำลังซื้อในประเทศ รวมถึงตลาดส่งออกด้วย เพราะไทยพึ่งพิงถึง 50%” นายสุรพงษ์กล่าว

1ก.ค.ขึ้นรถไฟฟ้าบังคับติดกันได้

ที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (เอ็มอาร์ที) สุขุมวิท นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลังเป็นประธานกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และแจกหน้ากากผ้าให้ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าว่า จากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ประกาศผ่อนคลายนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ระยะที่ 4 ถึงแม้สถานการณ์มีแนวโน้มไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นแล้ว แต่รัฐบาลยังประกาศให้คงมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในรอบที่ 2 ดังนั้น ภาคขนส่งสาธารณะที่มีระยะเวลาเดินทางกว่า 50 นาทีขึ้นไป ยังคงให้เว้นระยะห่างการใช้บริการ อาทิ รถทัวร์โดยสารและรถไฟ เป็นต้น ส่วนรถไฟฟ้าที่มีการใช้บริการไม่เกิน 50 นาที สามารถนั่งติดกันได้ ในกรณีที่เดิน

ทางมาด้วยกันหรือเป็นครอบครัว โดยสั่งการให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เตรียมออกแบบแนวทางเพื่อรองรับมาตรการดังกล่าวให้ชัดเจนและประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนให้เข้าใจตรงกันต่อไป

“ในส่วนการออกแบบ ต้องการใช้รูปแบบสติ๊กเกอร์ที่เป็นสัญลักษณ์ชัดเจน สำหรับประชาชนที่เดินทางมาด้วยกันหรือเป็นครอบครัว เพื่อใช้บริการระบบรถไฟฟ้า คาดเริ่มบังคับใช้มาตรการวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ซึ่งมาตรการจัดทำขึ้นมานี้ต้องการให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ และลดภาระต้นทุนของผู้ประกอบการอีกด้วย” นายศักดิ์สยามกล่าว

คค.ชงขอใช้เงินกู้9หมื่นล้าน

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า นอกจากนี้ ในส่วนของแผนการเยียวยาผู้ประกอบการตามมาตรการที่เข้าข่ายลักษณะแผนงานโครงการตามบัญชีแนบท้ายพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) เงินกู้ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยได้ลงนามเห็นชอบหลักการเยียวยาส่วนต่างรายได้ให้ผู้ประกอบการด้านขนส่งทางบกไปแล้ว ประมาณ 7,697 ล้านบาท ซึ่งแต่ละหน่วยงานต้องเร่งส่งสรุปมายังกระทรวงคมนาคมภายในสัปดาห์หน้า ก่อนที่จะสรุปเสนอข้อมูลทั้งหมดไปที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน และเมื่อผ่านการพิจารณาจะเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจาก คณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า กระทรวงคมนาคมได้มีการเสนอโครงการเพื่อขอใช้เงินกู้สำหรับฟื้นฟูเศรษฐกิจ ในกรอบวงเงินงบประมาณ 4 แสนล้านบาท แบ่งเป็น 2 โครงการ ได้แก่ อนุกรมวิธานความปลอดภัยทางถนน หรือแบร์เรียร์ยางพารา ของกรมทางหลวงชนบทและกรมทางหลวง วงเงิน 40,000 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเกษตร-ท่องเที่ยว วงเงิน 90,000 ล้านบาท ต้นเดือนกรกฎาคม จะเริ่มเข้าสู่การพิจารณางบประมาณปี 2564 วงเงิน 3.3 ล้านล้านบาท งบประมาณที่จะพิจารณาในครั้งนี้จะช่วยให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นในด้านการสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ปธ.หอการค้าฯเร่งเร่ง 'ปีซีจีโมเดล'

ที่หอการค้าไทย นายสินธุ์ สารสิน ประธานคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวถึงความคืบหน้าแนวคิดการขับเคลื่อนประเทศด้วยการ

พัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) ซึ่งเป็นการทบทวนยุทธศาสตร์ประเทศไทยหลังเกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้น ว่าภาคเอกชนกำลังเร่งจัดทำแผนและข้อเสนอเพื่อการปฏิบัติจริงหลังโควิด-19 คลี่คลายลง ที่มีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ไปทั่วโลก จะเร่งให้เสนอถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ภายใน 2 สัปดาห์นี้ โดยอยากให้เป็นยุทธศาสตร์บูรณาการเป็นวาระแห่งชาติและปฏิบัติจริงได้ทันที แม้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีก็จะยังยึดแนวทางที่เอกชน ผู้เชี่ยวชาญและภาคีรัฐร่วมกันจัดทำครั้งนี้ เพื่อให้เศรษฐกิจไทยได้ขับเคลื่อนต่อไปไม่สะดุดแม้การเมืองเปลี่ยนแปลง

เสนอแคมเปญ'4ดี'ดึงท่องเที่ยว

นายกลินท์กล่าวว่า ในส่วนของคนที่ได้รับมอบหมายการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยในฐานะ “Happy Destination” และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั้ง Medical and Wellness Tourism นั้น ตนเตรียมเสนอแนวคิดและแผนผลักดันต่อนายกรัฐมนตรี ภายใต้ “กินดี อยู่ดี ออกกำลังกาย แบ่งปันสิ่งดี” เพื่อโดยรวมสร้าง “อารมณดี” นั่นคือ “กินดี” อาทิ กินอาหารที่มีประโยชน์ สะอาด ส่งเสริมสมุนไพร และวัตถุดิบท้องถิ่น เป็นต้น “อยู่ดี” อาทิ พักผ่อนในโรงแรมหรือโฮมสเตย์ที่ดี ปลอดภัย เป็นต้น “ออกกำลังกาย” เช่น ส่งเสริมการวิ่ง ว่ายน้ำ ล่องเรือ เป็นต้น “แบ่งปันสิ่งดีฯ” อาทิ กิจกรรมซีเอสอาร์ นั่งสมาธิ สาธิตการสอนในท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้จะร่วมกันทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ทำผ่านกิจกรรม จัดทำเป็นแพคเกจ และสถานที่เป้าหมาย นำร่อง 4-5 จังหวัด เช่น เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระยอง เป็นต้น เริ่มที่ท่องเที่ยวทางทะเลซึ่งเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทยนิยมเที่ยว

“ในธุรกิจเหล่านี้พบว่ามีการจ้างงานมีละกว่า 5.6 แสนคน และสร้างรายได้กว่าแสนล้านบาท โดยเอกชนจะนำร่องก่อน โดยประสานกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านท่องเที่ยว โรงแรม สถานที่พักผ่อน โรงพยาบาล ร้านอาหาร แหล่งชุมชน เป็นต้น นำมาผูกกันเพื่อเสนอเป็นจุดขายและขณะนี้หลายประเทศต้องการเข้ามาไทย โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวและครอบครัวที่ต้องการทั้งการศึกษา เสริมความงาม แพลงเพลส และดูแลตัวเองจากความเครียดในภาวะโควิด-19 ระบาด เป็นสิ่งที่ทำได้เลยเพราะเป็นกลุ่มเฉพาะก่อน เริ่มที่นักท่องเที่ยว นักลงทุนที่ต้องการมาไทยโดยตรง และกลุ่มเกษียณ อีกทั้งสร้างความยั่งยืนต่อการท่องเที่ยวและฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกัน ในส่วนแตรเวล บับเบิล น่าจะเริ่มได้จริงก็จะใช้เวลา

อีก 1-2 เดือน” นายกลินท์กล่าว และว่า ส่วนการปลดล็อกเฟส 5 นั้นก็อยู่ระหว่างการหารือกับภาครัฐว่าจะเปิดกันอย่างไรต่อไป น่าจะได้ข้อสรุปก่อนเดือนกรกฎาคม

ผอ.อสมทแจงปมค่าคลื่น

ที่โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ นายเชมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับหนังสือที่ทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ประกอบกับ อสมท เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ตลท.) จึงมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งขอชี้แจงว่าการดำเนินการเกี่ยวกับการคืนคลื่นความถี่ 2600 เมกะเฮิร์ตซ์ โดยเฉพาะในขั้นตอนการเยียวยาและชดเชยในการเรียกคืนคลื่นความถี่ เมื่อมีการเรียกคืนคลื่นความถี่ อสมท และเอกชนคู่สัญญาได้ทำการประมาณรายได้และค่าเสียโอกาสส่งให้ กสทช. โดยมูลค่าที่ได้ส่งไปคือ 50,000 ล้านบาท บนระยะเวลาถือครองคลื่นความถี่ 15 ปี และได้มีการชี้แจงกับ กสทช.หลายครั้ง ซึ่งได้ยืนยันมูลค่าค่าเสียโอกาสที่ 50,000 ล้านบาท กสทช.ไม่เคยสอบถามเลยว่าการได้รับเงินเยียวยาเท่าใด มีแต่เพียงขอให้ส่งประมาณการรายได้และกำไรของโครงการให้เท่านั้น ซึ่ง อสมทได้ส่งประเมินรายได้รวมในการประกอบกิจการเป็นเวลา 15 ปี ไว้ที่ 226,830 ล้านบาท ตลอดเวลาที่ผ่านมา โดยยืนยันในมูลค่าความเสียหายที่ได้แจ้งไปมาตลอด และไม่เคยยอมรับมูลค่าเงินเยียวยาตามที่เป็นการชดเชยแต่อย่างใด

ทั้งนี้ อสมท และคู่สัญญา มีความพยายามที่จะให้บริการโทรทัศน์บรอดแบนด์ โดยก่อนการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิร์ตซ์ ได้มีการลงทุนและการเตรียมการมาโดยตลอด จึงได้แจ้งกับ กสทช.ว่า หากมีการเรียกคืนคลื่นความถี่ ก็สมควรจะได้รับเงินเยียวยา ชดเชย และค่าเสียโอกาสให้สมกับการที่ได้ลงทุนมาตลอด 10 ปี ในการต่อสู้เรื่องการให้คลื่นเพื่อทำธุรกิจและ 2 ปี ในการเรียกคืนคลื่นความถี่ ตลอดเวลาของการไปชี้แจงกับ กสทช.และคณะอนุกรรมการพิจารณาการทดแทน ชดเชย หรือจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2500-2690 เมกะเฮิร์ตซ์ ของ กสทช. ซึ่งส่วนตัวไม่เคยทราบเลยว่าจะได้ค่าชดเชยมูลค่าเท่าใด จนสุดท้ายในการพิจารณาของ กสทช.ก็ได้ไปชี้แจง แต่ กสทช.มีความเห็นว่าการชี้แจงยังไม่ชัดเจน ขอให้ทำหนังสือชี้แจงกลับมา 2 ประเด็นคือ อำนาจของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และการจ่ายเงินค่าชดเชยให้กับคู่สัญญาหลังจากทำหนังสือชี้แจงแล้วตนยังได้ทำหนังสือ

แจ้งไปยังรัฐมนตรีไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ให้รับทราบ

จุดยืนขอสัดส่วนเป็นธรรม

“จุดยืนของเรื่องนี้คือ กสทช.มีหน้าที่เยียวยาในการเรียกคืนคลื่นความถี่ โดยแบ่งเยียวยาออกเป็น 3 ส่วนคือ มูลค่าที่ต้องทดแทน ชดใช้ และจ่ายค่าตอบแทน ผมขอให้ กสทช.เร่งพิจารณาตามสัดส่วนที่เป็นธรรม ตามที่คณะกรรมการเยียวยาความเห็น อสมท เรียกร้องในส่วนที่ อสมท จะต้องได้ ขอที่ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาผมไม่เคยทราบวงเงินเลยว่าจะได้รับเงินเยียวยาเท่าไร และเมื่อทุกอย่างไปต่อไม่ได้จะต้องยึดตามสัญญาที่มีอยู่ ผมจะอุทธรณ์มติเงินเยียวยาของ กสทช. และไม่ทราบมติของ กสทช. ในส่วนของเงินเยียวยา ขอ ยืนยันว่าผมทำเพื่อผู้ถือหุ้นและพนักงาน ที่มีข่าวว่าผมยอมรับแบ่งเงิน 50:50 ไม่เป็นความจริง ผมไม่สนใจว่าตัวเลขของผู้เสียหายเท่าไร และผมก็ไม่เคยบอกว่าผมยอมรับตัวเลข 3,200 ล้านบาท สิ่งที่ผมทำได้และทำได้ดีที่สุดขององค์กรคือต้องไปบล็อกไม่ให้ กสทช.อนุมัติตามสัญญา เพราะฉะนั้น อสมท จะเสียเปรียบ” นายเชมศักดิ์กล่าว

ซูไร้อสรูปยื่นศาลชี้ขาด

นายเชมศักดิ์กล่าวว่า การอุทธรณ์จะเกิดขึ้นหลังจาก อสมท ได้รับแจ้งมติที่ประชุม กสทช. จากนั้นจะแจ้งกับที่ประชุมผู้ถือหุ้น อสมท เห็นว่าหาก กสทช. มีมติออกมาแล้วไม่คุ้มค่ากับที่องค์กรคาดหวัง เราต้องอุทธรณ์แน่นอน ส่วนที่นายเชมศักดิ์ปลื้มพล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รับคำร้องจากพนักงาน เข้าใจว่าเป็นผู้กำกับดูแลด้วยความเป็นห่วงเป็นใย อย่างไรก็ตาม หากยังตกลงกันไม่ได้ก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะจบที่ศาลซึ่งจะทำให้การเยียวยามายัง อสมท และผู้สัญญาต้องทอดเวลาออกไป

‘สุริยะ’ถกกรมฯช่วยภาคอุตสาหกรรม

นายสุริยะ จรุงเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวภายหลังคณะกรรมการการอุตสาหกรรม นำโดย นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ ประธานคณะกรรมการการเข้าหรือแนวทางช่วยเหลือและส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมไทย ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า มาตรการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบการอุตสาหกรรม กระทรวงได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมสำรวจความต้องการของผู้ประกอบการในพื้นที่ทั่วประเทศ

(อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 8

ฟื้นฟูอุตสาหกรรม

ปัจจุบันจึงจัดทำมาตรการช่วยเหลือและฟื้นฟูประกอบด้วย การฟื้นฟูเอสเอ็มอี การเพิ่มโอกาสทางการตลาด สร้างรายได้ด้วยแพลตฟอร์ม Cloud Kitchen Food Truck ร่วม Big Brother การยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ การยกเว้นค่าธรรมเนียมการบริการด้านการมาตรฐาน การชดเชยค่าตรวจประเมินและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ มาตรการช่วยเหลือให้แก่ผู้ประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรม การยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ตลอดจนอำนวยความสะดวกตามแนวทางการผ่อนปรนให้ผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมให้สามารถเดินทางเข้าประเทศได้

นายสุริยะกล่าวว่า ขณะเดียวกันยังช่วยเหลือด้านการเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้ และเสริมสภาพคล่องจากกองทุนเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ 6,250 ล้านบาท การพักชำระ/ขยายการผ่อนชำระหนี้เงินทุนหมุนเวียนฯ 18 ล้านบาท การพักชำระหนี้และขยายระยะเวลาชำระคืนหนี้สินเชื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตย่อย และการพักชำระหนี้ ขยายเวลา ลดดอกเบี้ย ผ่อนปรนเงื่อนไขและเสริมสภาพคล่องของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 30,000 ล้านบาท ขณะเดียวกันยังช่วยเหลือภาคประชาชน ประกอบด้วย การผลิตหน้ากากผ้าเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนจำนวน 10 ล้านชิ้น สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 (แอลกอฮอล์/เฟซชีลด์) และการจัดทำตู้ปันสุขในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

ของบฟื้นฟู 1.5หมื่นล.

นายสุริยะกล่าวว่า กระทรวงได้เสนอขอรับจัดสรรตามโครงการตามมาตรการแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยและสังคม ภายใต้ พ.ร.ก.เงินกู้ฯ 400,000 ล้านบาท วงเงินรวม 15,250 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 1.พลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ วงเงิน 13,018 ล้านบาท อาทิ การฟื้นฟูเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในประเทศไทย เพื่อรองรับนิวนอร์มอล การพลิกฟื้นเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมอาหาร การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม การยกระดับผู้ประกอบการด้านการมาตรฐาน และการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรเป็นทุน 2.ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน วงเงิน

1,653 ล้านบาท อาทิ การพัฒนาตลาดและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนววิถีใหม่ และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจัดการห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าสูง การส่งเสริมผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาค การช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ไถ่เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการบริหารจัดการน้ำในชุมชนเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และ 3.สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยก ระดับโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิต วงเงิน 579 ล้านบาท อาทิ การพัฒนาระบบโครงข่ายยกระดับทักษะบุคลากรแห่งชาติ ระบบดิจิทัลเพื่อการวิเคราะห์และให้คำปรึกษาด้านอุตสาหกรรม

เกษตรกร 2 แสนอุทธรณ์เยียวยา

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่า หลังเปิดให้เกษตรกรยื่นอุทธรณ์ ทบทวนสิทธิ โดยเปิดให้ตรวจสอบสิทธิการได้รับการช่วยเหลือผ่านเว็บไซต์กระทรวงเกษตรฯ และแอปพลิเคชัน เกษตรดิจิทัล-Digital Farmer ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม-5 มิถุนายน มีเกษตรกรยื่นเรื่องอุทธรณ์เยียวยาที่หน่วยงานในพื้นที่จำนวน 192,511 ราย รวม 194,021 เรื่อง

นายอนันต์กล่าวว่า แบ่งการอุทธรณ์เป็น 6 กลุ่มคือ 1.ไม่พบสิทธิเยียวยา 76,058 ราย 2.ได้รับการเยียวยา แต่ยังไม่ได้รับเงิน 12,388 ราย 3.ถูกตัดสิทธิเยียวยาเนื่องจากเป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการเราไม่ทิ้งกัน 1,254 ราย 4.เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ประกันสังคม 91,752 ราย 5.เป็นข้าราชการ 3,146 ราย และ 6.เป็นข้าราชการบำนาญ 7,895 ราย

“จากการตรวจสอบรายละเอียดการอุทธรณ์ของผู้ที่ยื่นขอรับเยียวยาเกษตรกรเดือนละ 5,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือนนั้น มีการอุทธรณ์มาทุกกลุ่ม ต้องรวบรวมรายละเอียดของปัญหาอุปสรรคเสนอคณะกรรมการกั่นกรองการใช้เงินกู้เพื่อพิจารณาอีกครั้งว่ามีใครตกหล่น ไม่ได้รับการเยียวยา อาทิ กลุ่มที่สละสิทธิจากโครงการเราไม่ทิ้งกัน 1,254 ราย แล้วมาขอรับสิทธิเยียวยาเกษตรกร เมื่อยื่นอนุมัติได้สิทธิโครงการเราไม่ทิ้งกันแล้ว มาขอเยียวยาเกษตรกร สิทธิเดิมที่อนุมัติในโครงการเราไม่ทิ้งกันอยู่ จึงทำให้ไม่ได้รับสิทธิ ทั้ง 2 โครงการ” นายอนันต์กล่าว

เร่งถกสิทธิเกษตรกรเสียชีวิต

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบเหตุผลการอุทธรณ์ พบข้าราชการประจำและข้าราชการบำนาญ 11,041

รายยื่นอุทธรณ์เพื่อขอรับสิทธิเยียวยาโดยให้เหตุผล เป็นข้าราชการอาชีพหลัก ทำเกษตรเป็นอาชีพเสริมแต่มีรายได้ต่ำ ขายผลผลิตได้น้อย จึงต้องการสิทธิ ส่วนกรณีนี้ อ.ก.ส.พบรายชื่อเกษตรกรที่เสียชีวิต 106,742 ราย ได้ส่งรายชื่อมาที่สำนักงานเศรษฐกิจกิจการเกษตร (สศก.) พบเป็นทะเบียนกรมส่งเสริมเกษตร 28,098 ราย กรมปศุสัตว์ 68,657 ราย กรมประมง 9,967 ราย ชาวแจ้งว่า สำหรับรายชื่อผู้เสียชีวิตกำลังหาหรือว่าสิทธิการเยียวยา เป็นสิทธิเฉพาะตัว หรือสิทธิตกทอดได้ ต้องพิจารณารายละเอียดของผู้ที่เสียชีวิตแต่ละราย หากพบเสียชีวิตตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา อาจต้องแยกพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ต้องรอตรวจสอบกลุ่มที่ 3 คือ เกษตรกรกลุ่มที่ยังไม่ได้เพาะปลูกเพราะประสบภัยแล้ง ไม่ได้เพาะปลูกพืชเกิน 15 วัน กลุ่มนี้อาจมีผู้เสียชีวิตเป็นเจ้าของทะเบียนหรือหัวหน้าครอบครัวด้วยเช่นกัน จะได้พิจารณาพร้อมกันทีเดียว

ขณะที่ผลการโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกร ทาง อ.ก.ส.โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม-16 มิถุนายน 2563 รวม 46,178.22 ล้านบาท เป็นการโอนเงินในเดือนพฤษภาคม 7,235,675 ราย จำนวนเงิน 36,178.38 ล้านบาท และเดือนมิถุนายน 1,999,968 ราย จำนวนเงิน 9,999.84 ล้านบาท

พิทักษ์ปรับลดเครดิต'อินเดีย'

รอยเตอร์รายงานข่าว พิทักษ์ อิบคา บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือหัวแถวของโลก ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือตราสารหนี้ของอินเดียไว้ที่ BBB- ซึ่งเป็นอันดับนำลงทุนอันดับสุดท้าย และปรับลดภาพรวมความน่าเชื่อถือของอินเดียลงจาก "มีเสถียรภาพ" เป็นภาพรวมเป็น "ลบ" โดยให้เหตุผลว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 สร้างความเสียหายอย่างหนักแก่อินเดีย และคาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของอินเดียจะหดตัวลงมากถึง 5% ในปีนี้

เอเอฟพีรายงานว่า ธนาคารกลางอินโดนีเซียประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งที่ 3 ในรอบปีนี้ ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายลดลงสู่ระดับ 4.25 เปอร์เซ็นต์ พร้อมๆ กับที่ปรับลดการคาดการณ์เศรษฐกิจปีนี้ลงอีกเหลือเพียง 0.9-1.9% จากเดิม 2.3% เนื่องจากมาตรการเข้มงวดในการยับยั้งการระบาดของโรคโควิด-19

มะกันไม่ร่วมถก'ภาษีดิจิทัล'

เอเอฟพีรายงานว่า นายบรูโน เลอแมร์ รัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศส ยืนยันว่า นายสตีฟ มนูชิน รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ส่งจดหมายไปยังรัฐมนตรีต่างประเทศหลายชาติในยุโรป ขอถอนตัวออกจากการเจรจาว่าด้วยการจัดเก็บภาษีจากบริษัทเทคโนโลยีและกิจการออนไลน์ จัดโดยองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (โออีซีดี) โดยอ้างเหตุผลว่าการเจรจาไม่มีความคืบหน้า

นายเลอแมร์กล่าวว่า จดหมายดังกล่าวเป็นการ "ยั่วยุ" และได้ส่งจดหมายตอบไปยังสหรัฐฯ แสดงความคาดหวังว่าจะสามารถหาแนวทางทำความตกลงจัดเก็บภาษีดิจิทัลที่เป็นธรรมในระดับที่เป็นที่เห็นพ้องกันในกลุ่มประเทศโออีซีดีให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ความตกลงเรื่องนี้อย่างยิ่งขาดอีกเพียงเล็กน้อยก็จะบรรลุความตกลงกันได้แล้วในการจัดเก็บภาษีจากบรรดาบริษัทที่มีกิจการในโลกออนไลน์ ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวที่มีกำไรมหาศาลในยุคโควิดิระบาดครั้งนี้

ทั้งนี้ ก่อนหน้านั้นฝรั่งเศสประกาศเก็บภาษีบริษัทยักษ์ใหญ่ออนไลน์ระดับโลกในอัตราสูงสุดที่ 3% แต่ยินยอมชะลอการบังคับใช้เพื่อรอการเจรจาดังกล่าว หลังจากโออีซีดีประกาศตัวเป็นแกนในการเจรจาของ 137 ประเทศที่ตกลงกันเมื่อเดือนมกราคมนี้ว่าจะจัดเก็บภาษีบริษัทออนไลน์ข้ามชาติสิ้นปี 2020

นายเลอแมร์ยืนยันว่า ไม่ว่าผลการเจรจาจะลงเอยอย่างไร ฝรั่งเศสจะดำเนินการเรียกเก็บภาษีดังกล่าวในปีนี้

หุ้นเอเชียผันผวนก่อนปิดลบ

เอเอฟพีรายงานว่า ตลาดหุ้นเอเชียยังคงอยู่ในสภาพผันผวนในการซื้อขายเมื่อวันที่ 18 มิถุนายนนี้ เมื่อนักลงทุนชะลอการลงทุน ท่ามกลางความกังวลว่าจะเกิดการแพร่ระบาดรอบสองจนเกิดความไม่แน่ใจในมาตรการผ่อนปรนทางการเงิน และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายประเทศ ส่งผลให้ตลาดร่วงลงทันทีที่เปิดการซื้อขาย แต่ก็ มีแรงซื้อเข้ามาส่งผลให้ดัชนีได้ขึ้นและทำให้หลายตลาดปิดทำการในแดนบวก แม้ว่าในตลาดหลักๆ ยังปิดตลาดในแดนลบก็ตาม

ตลาดโตเกียวปิดการซื้อขายลดลง 0.5% ชองกิง ดิตลบเล็กน้อย 0.1% ในขณะที่ตลาด

ซิดนีย์ร่วงลงถึง 0.9% หลังจากตัวเลขว่างงานเพิ่มขึ้นมหาศาล เช่นเดียวกับตลาดเวสต์ลิงตัน ที่ทรุดลงถึง 1% หลังรัฐบาลนิวซีแลนด์ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสแรกปีนี้เลวร้ายที่สุดในรอบ 30 ปี ส่วนที่กรุงโซล ดัชนีลดลง 0.4% เช่นเดียวกับในไทยและในจาร์ตดา

ขณะที่ราคาน้ำมันดิบยังคงทรงๆ อยู่ในระดับใกล้เคียงกับระดับเดิม โดยน้ำมันดิบดิบเบสิกยูทีโอลดลง 0.4% มาอยู่ที่ 37.82 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล น้ำมันดิบเบรนท์ เพิ่มขึ้น 0.1% อยู่ที่ 40.75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล